

TRƯỜNG THCS CỰ KHÔI LONG TRỌNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023

Hòa chung không khí thiêng liêng của cả nước kỉ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường Khai giảng năm học mới, thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, được sự nhất trí của các cấp lãnh đạo, ngày 05 /9/2022 trường THCS Cự Khôi long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023.



Sáng ngày 5/9, Lễ khai giảng năm học 2022-2023 của trường THCS Cự Khôi đã diễn ra vừa trang trọng vừa đầy hứng khởi. Đến dự với buổi lễ khai giảng có ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cự Khôi; ông Đào Tiến Dũng - Đảng ủy viên, Phó chủ tịch UBND phường Cự Khôi; ông Nguyễn Ngọc Minh - Đảng ủy viên, trưởng công an phường Cự Khôi, ông Đặng Đình Thảo - Đảng ủy viên, Cán bộ VH TT; cùng đại diện của các Công ty, đối tác liên kết với nhà trường. Nhà trường vui mừng được đón các bác ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, các bác đại diện phụ huynh các lớp tới tham dự lễ khai giảng. Về phía nhà trường có sự hiện diện: cô Lê Thị Hồng Thái - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường; cô Đỗ Thị Thu Hương - Phó bí thư chi bộ- Phó hiệu trưởng; thầy Nguyễn Quang Thịnh - Chủ tịch công đoàn cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo, nhân viên và các em học sinh nhà trường đã có mặt đông đủ trong

buổi lễ.

Những em học sinh lớp 6 được các thầy cô giáo, các anh chị khối lớp trên chào đón nhiệt liệt. Cô giáo Đỗ Thị Thu Hương - Phó bí thư chi bộ- Phó hiệu đã trao biển lớp cho đại diện các em lớp 6 các em chính thức trở thành thành viên của đại gia đình THCS Cự Khối. Mong các em sẽ là những con ngoan, trò giỏi, hãy là thế hệ tiếp nối viết lên những trang truyền thống tự hào cho ngôi trường thân yêu của chúng ta.

Sau lễ đón học sinh lớp 6, toàn trường cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca. Những giây phút trang nghiêm mà xúc động biết bao, lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, trong nắng truyền cảm hứng và niềm tin cho các thế hệ thầy và trò. Tiếp đó, toàn trường được nghe cô giáo Đỗ Thị Thu Hương - Phó bí thư chi bộ- Phó hiệu trưởng nhà trường đọc thư của Chủ tịch nước gửi các thầy cô giáo và các em học sinh nhân ngày khai trường. Thay mặt BGH nhà trường, cô giáo Lê Thị Hồng Thái - Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã đọc diễn văn khai giảng năm học mới 2022-2023. Diễn văn đã thể hiện quyết tâm của thầy và trò THCS Cự Khối: đoàn kết, chung tay xây dựng một môi trường học tập thân thiện, tràn đầy tình thương và trách nhiệm, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được từ năm học trước, phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Sau phần Lễ là phần Hội với các tiết mục văn nghệ đặc sắc của thầy và trò nhà trường. Màn biểu diễn đã tạo nên bầu không khí vui tươi, phấn khởi, sự gần gũi, thân thiện trong tình thầy- trò cũng như các vị khách quý .

Lễ khai giảng kết thúc vào hồi 8h30 phút. Sau buổi lễ, thầy trò bước vào tiết học mới với bao niềm vui mới, các em lại tiếp tục được tìm hiểu và khám phá một thế giới với bao điều kì diệu.

Một số hình ảnh trong buổi lễ











Tác giả: Đào Ngọc Huyền